

Số:133/BC-UBND

Lâm Hợp, ngày 26 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân xã khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện Văn bản số 02/HĐND ngày 13/12/2023 của Thường trực HĐND xã về việc trả lời các ý kiến kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, HĐND xã khóa I. UBND xã kiểm tra, rà soát, giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

Câu 1. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã kiểm tra và xử lý các hộ trồng cây lâm nghiệp (keo trầm) trên đất sản xuất nông nghiệp (Các xứ đồng như: Tùng vung, đồng cao) làm ảnh hưởng đến các hộ sản xuất xung quanh, đã có ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và UBND xã đã có thông báo về đến tận nhân dân nhưng nhân dân vẫn không chấp hành mà vẫn tiếp tục trồng keo trầm trên đất sản xuất nông nghiệp đề nghị UBND xã kiểm tra và có kế hoạch xử lý để đảm bảo diện tích đất sản xuất nông nghiệp (Cử tri thôn Kim Hà).

Trả lời: UBND xã xin tiếp thu ý kiến của cử tri trong thời gian tới UBND xã sẽ thành lập đoàn phối hợp với cấp ủy ban cán sự các thôn kiểm tra các xứ đồng có các hộ dân trồng cây Lâm Nghiệp trên đất Nông Nghiệp và có lộ trình giải quyết dứt điểm tình trạng trồng cây lâm chiếm như cử tri phản ánh.

Câu 2. Đề nghị UBND xã thành lập đoàn kiểm tra các hộ có chăn nuôi trên địa bàn thôn gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến đời sống của bà con nhân dân (Cử tri thôn Kim Hà).

Trả lời: UBND xã xin tiếp thu ý kiến phản ánh của tri, việc chăn nuôi nông hộ trên địa bàn xã trong thời gian vừa qua có một số người dân phản ánh việc các hộ gia đình chăn nuôi nông hộ trong khu dân cư không đảm bảo vệ sinh môi trường gây mùi hôi thối ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của bà con nhân dân, UBND xã thành lập đoàn phối hợp với Hội LHPN xã và ban cán sự các thôn đến trực tiếp các hộ gia đình chăn nuôi trên địa bàn xã tuyên truyền vận động, hướng dẫn các hộ chăn nuôi cần phải lắp đặt bể Bioga, xây hố ủ phân nhưng một số hộ vẫn để tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra. Trong thời gian tới UBND xã sẽ tiếp tục phối hợp với ban cán sự các thôn kiểm tra, tuyên truyền vận động và xử lý dứt điểm không để tình trạng ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của bà con như cử tri đã phản ánh.

Câu 3. Đề nghị UBND xã tiếp tục làm việc với Công ty Bình Hà để có hướng khắc phục ruộng bị vùi dập cho bà con nhân dân (Cử tri Minh Châu).

Trả lời: Ngày 30/6/2023, UBND xã đã xây dựng phương án gửi cho công ty để hỗ trợ cho người dân, qua nhiều lần trao đổi, công ty yêu cầu xã làm văn bản gửi cho công ty. Ngày 06/11/2023 UBND xã đã có Công văn số 80/CV-UBND Về việc đề xuất trả lời về việc hỗ trợ cho người dân do Cty CPCN Bình Hà làm vùi

dập ruộng tại xứ đồng Ao nhơn 9 hộ thôn Hải Hà và 5 hộ thôn Minh Châu, Nhưng công ty vẫn chưa trả lời. Chiều ngày 15/12/2023 Tổ HĐND huyện thảo luận tại đơn vị xã Kỳ Lạc đề chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 HĐND, UBND xã đã đề xuất với tổ HĐND huyện cần quan tâm, có ý kiến với lãnh đạo huyện chỉ đạo doanh nghiệp có phương án giải quyết cho cử tri. Tiếp thu ý kiến của cử tri và tiếp tục mời công ty vào làm việc thời gian gần nhất để trả lời cho cử tri rõ.

Câu 4. *Mương nước Khe Sung đi qua vườn của chị Thủy Huân hiện nay đã bị xói lở sâu vào vườn của gia đình. Đề nghị UBND xã có giải pháp để khắc phục, nếu không khắc phục sẽ không những ảnh hưởng vườn của gia đình mà còn ảnh hưởng ruộng cây trôi trong quá trình sản xuất (Cử tri thôn Trung Hà).*

Trả lời: Hiện nay Hồ khe sung do Công ty thủy lợi Nam Hà Tỉnh quản lý, Ngày 16/12/2023 UBND xã, cùng với thôn trưởng thôn Trung Hà đã tiến hành kiểm tra thực địa, qua kiểm tra có bị rò rỉ chảy qua vườn, UBND sẽ đề nghị phía công ty kiểm tra để khắc phục. Còn việc ảnh hưởng ruộng Cây trôi trong quá trình sản xuất thì không đúng, vì ruộng Cây trôi cách vườn chị Thủy khoảng 500 m.

Câu 5. *Đề nghị UBND xã có kế hoạch, giải pháp, thời gian như thế nào để cải tạo lại ruộng Cây Cam do ảnh hưởng công trình xây dựng để cho người dân sản xuất (Cử tri thôn Hải Hà).*

Trả lời: Mặc dù UBND xã đã có phương án hỗ trợ sản phẩm từ năm 2018 đến năm 2022 cho các hộ, nhưng chưa có phương án cụ thể để khắc phục, cải tạo được cho người dân sản xuất. Qua ý kiến lần này, UBND xã sẽ tham mưu phương án, trình Thường trực đảng ủy, HĐND và trình HĐND kỳ họp tiếp theo để có nghị quyết cải tạo lại ruộng cho bà con sản xuất.

Câu 6. *Công tác cấp đổi GCNQSD đất và đất ở trước ngày 18/12/1980 là chậm, đề nghị UBND xã năm 2024 xây dựng lộ trình, kế hoạch, giải pháp và thời gian hoàn thành việc cấp đổi GCNQSD đất cho nhân dân (Cử tri thôn Kim Hà, Hải Hà).*

Trả lời: Xin tiếp thu ý kiến của cử tri. UBND xã đã chỉ đạo giao cho bộ phận chuyên môn tham mưu, xây dựng kế hoạch, lộ trình để hoàn thành việc cấp đổi GCNQSD đất và công nhận lại đất ở trước ngày 18/12/1980. Hiện nay việc cấp đổi sẽ thực hiện qua Hành chính công huyện và VPĐK đất đai tiến hành đo đạc. Đơn vị tư vấn cấp đổi chỉ giải quyết các hồ sơ tồn đọng từ trước đến nay.

Câu 7. *Ở xã Kỳ Hợp cũ trước đây, đơn vị tư vấn đã về đo đạc diện tích đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp dưới 01 ha nhưng đến nay vẫn chưa cấp GCNQSD đất cho dân. Đề nghị UBND xã xây dựng hồ sơ cấp GCNQSD đất cho dân đối với những diện tích đất đã đo đạc (Cử tri thôn Minh Tân).*

Trả lời: Đối với đất Nông nghiệp: Trước đây đơn vị tư vấn về đo đạc là để thực hiện việc lập bản đồ địa chính và thực hiện cấp đổi GCNQSD đất đối với những thửa đất đã được cấp theo ND 64. Còn những thửa đất chưa được cấp GCNQSD đất thì phải đảm bảo các điều kiện như sử dụng ổn định, liên tục từ trước ngày 01/7/2004 cho đến nay, không có tranh chấp lấn chiếm, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì các hộ dân làm đơn đo đạc qua VPĐK đất đai chi nhánh Kỳ Anh để tiến hành đo và xây dựng hồ sơ cấp GCNQSD đất.

Đối với đất Lâm Nghiệp: ở xã Kỳ Hợp cũ đã được giao theo ĐA 3952 cơ bản đã hoàn thành. Còn những thửa còn lại thì tiếp tục giao, tuy nhiên cũng phải xem xét các điều kiện như cấp đất nông nghiệp và không trùng các loại bản đồ.

Câu 8. Đề nghị UBND xã kiểm tra đất rừng thượng nguồn Khe Cáy ở thôn Minh Châu và xử phạt nghiêm các hộ phát rừng trái phép (Cử tri thôn Minh Châu).

Trả lời: UBND xã tiếp thu ý kiến của cử tri, Sau kỳ họp UBND xã thành lập đoàn, phối hợp với kiểm lâm phụ trách địa bàn, đi kiểm tra thực tế và trả lời bằng văn bản cho cử tri.

Câu 9. Đề nghị UBND xã xác định lại quỹ đất cộng đồng của thôn để có kế hoạch giao cho các đoàn thể trong thôn quản lý và sử dụng (Cử tri thôn Minh Châu).

Trả lời: Hiện nay trên địa bàn xã Lâm Hợp không có quỹ đất cộng đồng, chỉ có đất công ích 5%, đất UBND xã quản lý. UBND xã chỉ có thẩm quyền cho thuê đất công ích 5%, còn các loại đất khác UBND xã không có thẩm quyền để giao hoặc cho thuê. Việc giao cho các đoàn thể trong thôn quản lý, sử dụng đất là vi phạm pháp luật về đất đai (giao đất, thuê đất trái thẩm quyền).

Câu 10. Đề nghị UBND xã quy hoạch mở tuyến đường nội đồng đi sản xuất nôi từ nghĩa trang cây Trờ đi qua trại ông Giáo đến đường bê tông trại lợn ông Hùng (Cử tri thôn Đông Hà);

Trả lời: Căn cứ vào Quy hoạch chung xây dựng xã năm 2020 và quy hoạch giai đoạn 2021-2030 huyện Kỳ Anh, đối với xã Lâm Hợp thì tuyến đường nội đồng từ nghĩa trang cây Trờ đi trại ông Giáo không nằm trong quy hoạch.

Việc quy hoạch và mở đường nội đồng là do cấp ủy ban cán sự thôn cùng nhân dân vận động hiến cây hiến đất huy động nguồn lực để xây dựng mở đường, sau khi nhân dân hiến cây hiến đất làm đường cấp ủy ban các sự thôn có văn bản đề nghị UBND xã bổ sung quy hoạch trong giai đoạn tiếp theo.

Câu 11. Đề nghị UBND xã tạo điều kiện hỗ trợ thôn để xây dựng, sửa chữa đập Mùa Cua để cung cấp nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho bà con nhân dân (Cử tri thôn Minh Châu);

Trả lời: UBND xã tiếp thu ý kiến của cử tri, Sau kỳ họp thứ 7 HĐND xã, UBND xã sẽ thành lập đoàn, cùng với cấp ủy, cấp thôn đi kiểm tra thực tế và trả lời vào kỳ họp thứ 8.

Câu 12. Tại địa phận thôn Trung Hà có gần 200 mét đường liên thôn từ cửa anh Hảo đến giáp đường bê tông Khe Sung hiện nay đang là đường đất đề nghị UBND xã có kế hoạch làm đường bê tông để cho các hộ dân thôn Trung Hà đi lại (Cử tri thôn Trung Hà);

Trả lời:

- Thứ nhất: Tuyến đường từ cửa Ông Hảo đến giáp đường bê tông cứu hộ đập khe sung thôn Trung Hà không phải đường liên thôn.

- Thứ hai: Về việc làm đường giao thông Trục thôn, Liên Thôn, Ngõ xóm, đường trục chính nội đồng, thực hiện Theo Nghị quyết 44/2021/NQ-HĐND, ngày 16/12/2021 của hội đồng nhân dân tỉnh. thì ngân sách Tỉnh, Huyện, Xã chỉ hỗ trợ xi măng còn về giải phóng mặt bằng đổ nền cứng, tiền vật liệu và công làm thì

nhân dân tự đóng góp. Như vậy UBND xã đề nghị Cấp ủy BCS thôn Trung Hà kiểm tra đăng ký theo cơ chế hỗ trợ xi măng năm 2024 để làm.

Câu 13. *Tuyến đường 551 đoạn qua thôn Minh Tân từ công ủy ban xã Kỳ Hợp cũ đến nhà ông Toán khi mưa lũ là bị ngập. Đề nghị UBND xã có phương án khắc phục (Cử tri Minh Tân).*

Trả lời: Về câu hỏi này tại Kỳ họp thứ 6 HĐND xã Khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 cử tri đã có ý kiến, nhưng tuyến đường 551 là đường Tỉnh lộ do tỉnh quản lý, UBND xã đã nhiều lần đề nghị với các cấp nhưng vẫn chưa có phương án khắc phục, trong thời gian tới UBND xã tiếp tục đề xuất cơ quan có thẩm quyền để có phương án giải quyết.

Câu 14. *Đề nghị UBND xã quy hoạch đất ở trên các tuyến đường thôn để phục vụ nhu cầu đất ở của con em sau này (Cử tri thôn Minh Tân).*

Trả lời: Hiện nay quỹ đất để thực hiện quy hoạch các khu dân cư phục vụ công tác giao đất ở trên địa bàn xã không có. Để thực hiện quy hoạch đất ở tại các tuyến đường thôn thì cần phải thu hồi, GPMB cho các hộ dân có đất để thực hiện dự án, kinh phí lập quy hoạch và xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên ngân sách xã không đảm bảo nên không thể thực hiện.

Câu 15. *Đề nghị UBND xã rà soát lại các hộ dân nợ cũ (Anh Phạm Văn Lĩnh; Phạm Văn Lệ) thôn Hải Hà nợ quá lâu rồi, nay UBND xã thông báo về cho gia đình còn nợ. Xin hỏi nợ năm nào, khoản tiền gì, có căn cứ ở đâu (Cử tri thôn Hải Hà).*

Trả lời: UBND xã xin tiếp thu ý kiến của cử tri và trả lời như sau:

1. Về trường hợp Ông Phạm Văn Lĩnh, trước đây là công dân thôn Nam Hà, sau khi cắt hộ khẩu về tại thôn Hải Hà vẫn còn nợ tại thôn Nam Hà số lượng gồm 245kg thóc, trong đó: Các loại quỹ công chuyên dùng 237,8kg và quỹ 4% là 7,2 kg và được Ban tài chính ngân sách xã và Ban cán sự thôn Nam Hà quyết toán thuế quỹ năm 2002 vào ngày 07/05/2003 (Có sổ theo dõi). Trong quá trình hàng năm UBND xã đã thông báo nhưng ông không nộp và đã được giải thích rõ vào năm 2022, nay nếu ông chưa thỏa đáng thì đến UBND xã Lâm Hợp gặp trực tiếp bộ phận Tài chính - Kế toán để được giải thích thêm.

2. Về trường hợp ông Phạm Văn Lệ, trong sổ sách theo dõi nợ năm 2023 của UBND xã Lâm Hợp không có số liệu nợ như cử tri đã phản ánh.

Câu 16. *Đề nghị HĐND kiểm tra, giám sát các công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn thôn (Cử tri thôn Minh Châu).*

Trả lời: HĐND xã xin tiếp thu ý kiến của cử tri. Trong những năm qua trên địa bàn thôn có tổ chức xây dựng các công trình như: Cầu Ma rên do huyện làm chủ đầu tư, đập khe cây do xã làm chủ đầu tư và làm đường giao thông, rãnh thoát nước theo cơ chế hỗ trợ xi măng do thôn làm chủ đầu tư xây dựng, các công trình xây dựng đều có ban giám sát cộng đồng của xã và tổ giám sát cộng đồng của thôn tham gia giám sát theo thẩm quyền, ngoài ra thường trực HĐND xã thường xuyên phối hợp với các ban ngành, ban giám sát cộng đồng của xã tham gia kiểm tra giám sát khi có tổ chức đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn của xã nói chung và thôn Minh Châu nói riêng. Cụ thể năm 2021 thôn tổ chức làm rãnh thoát nước khi tập kết vật liệu (cát sỏi) Thường trực HĐND phối hợp cán bộ phụ trách

xây dựng giao thông của xã tổ chức kiểm tra vật liệu không đảm bảo và đã không cho xây dựng rãnh thoát nước, sau đó thôn đã mua vật liệu đảm bảo mới cho xây dựng, còn các công trình xây dựng khác đều đảm bảo đúng kỹ thuật với thiết kế và đúng thời gian theo quy trình. Ngoài việc giám sát của Thường trực HĐND xã, Ban giám sát cộng đồng xã thì có các vị đại biểu HĐND xã bầu tại địa bàn thôn đại diện cho HĐND xã giám sát mọi hoạt động trên địa bàn của thôn. Trong thời gian tới HĐND xã sẽ tăng cường hơn nữa trong công tác kiểm tra, giám sát.

Câu 17. Đề nghị UBND xã đề xuất với công ty Điện lực làm thêm 3 đến 4 cột điện từ tổ liên gia số 1 ra đến nhà ông Vinh, thôn Minh Tân (Cử tri thôn Minh Tân).

Trả lời: UBND xã xin tiếp thu ý kiến của cử tri. UBND xã sẽ đề xuất với công ty Điện lực chi nhánh Kỳ Anh và cơ quan có liên quan xem xét giải quyết.

Câu 18. Đề nghị Ban giám cộng đồng xã làm rõ việc xây dựng tường rào của trạm y tế xã, thiết kế móng phía sau trên mặt đất, không có móng âm mà vẫn để xây, Ban giám sát có phản ánh với Chủ tịch UBND xã và chủ đầu tư chưa (Cử tri thôn Hải Hà);

Trả lời: Ban giám sát cộng đồng xã xin trả lời ý kiến cử tri như sau: Trong thời gian giám sát công trình trạm y tế xã đã phát hiện nội dung hạng mục hàng rào phía sau địa điểm góc sát đường ngõ xóm thôn Hải Hà chiều dài khoảng 1,5 m móng đào cạn không đảm bảo. Ban đã làm việc với đơn vị thi công và giám sát độc lập họ trả lời chúng tôi thi công theo thiết kế công trình đảm bảo có gì chúng tôi chịu hoàn trách nhiệm trước pháp luật. Nội dung này Ban giám sát cộng đồng xã đã phản ánh với đồng chí chủ tịch UBND xã và báo cáo với chủ đầu tư.

Trên đây là báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa I. Ủy ban nhân dân xã báo cáo để đại biểu Hội đồng nhân dân xã và cử tri được biết kiểm tra, giám sát./

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Ban Thường trực UBMTTQ xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VT./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Thái Hoa